



ไปปั่นโลด ที่ ม.มหาสารคาม

ชมรมจักรยาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม มมส ปั่นโลด (MSU Just Ride) โดยมี นายเมธี สุพรรณฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภชัย สมป์ปิโต ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในกิจกรรม มมส ปั่นโลด

นายรัฐพล ยัญญะจันทร์ ประธานชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า โครงการ มมส ปั่นโลด (MSU Just Ride) เกิดขึ้นโดยนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นความสำคัญเรื่องของแนวคิดมหาวิทยาลัย สร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2551 โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดกิจกรรมโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นในปี 2551 เป็นกิจกรรมเริ่มต้น ต่อมาในปี 2552 ได้เกิดกิจกรรมการบริการจักรยานผูกโบขึ้น ณ งานบริการหอพักนิสิต โดยคิดค่าบริการวันละบาท ซึ่งค่าบริการที่จัดเก็บจะเป็นเงินในการซ่อมบำรุงจักรยาน หากเกิดการชำรุด และต่อจากนั้นก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับจักรยานเพื่อสุขภาพ



ธันวาคม 2555 ซึ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยสนองตอบการดำเนินการตามนโยบายการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง และในปี 2557 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเชิญจากนิตยสาร a day และบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด เข้าร่วมเครือข่าย Active Campus Network ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศในการเข้าร่วมเครือข่าย จำนวน 12 สถาบัน โดยจะได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและผู้ให้การสนับสนุนมีความมุ่งหวังให้เกิดนักปั่นหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในสถาบันการศึกษาตลอดจนชุมชนต่างๆ

มาเรื่อยๆ ถึง 4 ครั้ง

ในปี 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศนโยบายให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน ตั้งแต่วันที่ 1

ด้านรศ. ดร.ศุภชัย สมป์ปิโต รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่าการจัดกิจกรรมปั่นโลด (MSU Just Ride) ในวันที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/การศึกษา-วัฒนธรรม
วันที่: เสาร์ 7 กุมภาพันธ์ 2558
ปีที่: 13 **ฉบับที่:** 4090
Col.Inch: 64.01 **Ad Value:** 48,007.50
หัวข้อข่าว: ไปปั่นโลด ที่ ม.มหาสารคาม

หน้า: 13(ล่างขวา)
PRValue (x3): 144,022.50 **คลิป:** ชาว-ดำ



การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของบุคลากรและนิสิต ตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน และเป็นการเปิดเส้นทางจักรยาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นทางการ และเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองมหาสารคาม จะครบ 150 ปี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ที่จะถึงนี้

ซึ่งกิจกรรมมีการลงทะเบียนจักรยาน นิตรรศการร้านค้าจักรยาน การประกวดจักรยาน แฟนซี การประกวด Presenter Bike MSU การมอบเกียรติบัตรให้บุคคลต้นแบบ และหน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้จักรยาน การแสดงขององค์กรนิสิต การปั่นจักรยานรณรงค์รอบชุมชน มหาวิทยาลัย การเสวนาเรื่องจักรยาน ตลอดจนการซ่อมบำรุงจักรยาน